



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๑๖๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการขับเคลื่อนนโยบายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่สถานศึกษา Professional Learning Community (PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC) โดยให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รวมกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมนำกระบวนการ (PLC) ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและนำนวัตกรรมสู่การเผยแพร่ อีกทั้งกระบวนการ (PLC) ยังเป็นแนวทางในการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรภัช แทนลาน	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวนิตดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมาลีทอง	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครูชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้นโยบาย แนะนำส่งเสริม ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุดิ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี	ครู	กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู	กรรมการ
นางรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู	กรรมการ
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์	ครู	กรรมการ
นางสาวภริตา โอซารส	ครู	กรรมการ
นางสาวกิตติกา โขศลัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นางกัญญาชัยณ์ เหมือนเตย	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดำเนินการให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน จัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

คณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู	กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา	ครู	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ สายันต์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายกันตภณ วาทะพุกกณะ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางกัญญาชัยณ์ เหมือนเตย	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจันทนา กิ่งพุดิ	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางพรรณณี เกตุถาวร	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นายอัศวิน ศรีบัว	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางจิตาภา จุหว่า	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางชุลีกร เพชรทองบุญ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย	ครู	กรรมการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี	ครู	กรรมการ
นางสาวอุมพร ชาวแขก	ครู	กรรมการ
นายทรงศนันท์ อุดมฤทธิ์	ครู	กรรมการ

นางสาวปัทมา กิจถาวร	ครู	กรรมการ
นายพิชานนท์ เนาเพชร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายชยกร อมรเวช	ครู	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางสาวชญาภา ลีวรรณ	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจิตรีสมา สมงาม	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสุวรรณา สุดปรีก	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นายภูวดล สำลี	ครู	กรรมการ
นางสาวนัฐฐาภรณ์ ใหญ่ยอด	ครู	กรรมการ
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์	ครู	กรรมการ
นายศิวกร กริ่งไกร	ครู	กรรมการ
นางสาวศิริินภา มุลาสินท์	ครู	กรรมการ
นายเสกสรรค์ สุขมา	ครู	กรรมการ
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู	กรรมการ
นายพีระศิลป์ เอกฐิน	ครู	กรรมการ
นายภาณุพันธ์ จันท์หอม	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง	ครู	กรรมการ
นางสาวอาทิตญา นาคกลิ่น	ครู	กรรมการ
นางสาวพัชฌมณต์ ทิพย์สง	ครู	กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา	ครู	กรรมการ
นายธนกฤต ว่องธัญญาภรณ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวพัชรี บัวอาจ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายพิทยา ขุนน้อย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายเสกสรรค์ สุขมา	ครู	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู	ประธานกรรมการ
นายวันเฉลิม อุลิต	ครู	รองประธานกรรมการ
นางอารีวรรณ แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสุกัลยา เสือจำศิลป์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู	กรรมการ
นางสาวกัลย์พัทธ์ เสรีชัย	ครู	กรรมการ
นางสาวโสภิต สัจจิตกุล	ครู	กรรมการ
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ	ครู	กรรมการ
จำสืบเอกธนพล สูงกลาง	ครู	กรรมการ
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์	ครู	กรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย	ครู	กรรมการ
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย	ครู	กรรมการ
นายพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวลักขณา ภาคโกศิ	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง	ครู	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู	ประธานกรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวาริ	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร	ครู	กรรมการ
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ	ครู	กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีฮาซัน เดชเสถียร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวสุธิตา สุขสมรัมย์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาววรางคณา พิณสามสาย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังข์ศุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายธรรมบุญ ระวังใน	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น	ครู	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภริตา โอซารส	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสุดาพร ยิ้มสิน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางกัณฑ์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนัฐพร ภูวงษ์	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวอริยา กัณฑ์วงค์	ครู	รองประธานกรรมการ
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ	ครู	กรรมการ
นางสาวณูดา แก้วพาณิชย์	ครู	กรรมการ

นางสาวกัญติชา สหพันธ์ชัยกุล	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวเมธาวิ จันทระประภา	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวรรณ	ครู	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิชามณูช กุศล	ครู	ประธานกรรมการ
นางนปภา ไต้เป็นสุข	ครู	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางปาริชาติ ยมวรรณ	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายฉัตรดาว ฉันทะ	ครู	กรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เปาลีวัฒน์	ครู	กรรมการ
นายปรานต์ธรณ กาญจนากร	ครู	กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ โอริส	ครู	กรรมการ
นางสาววิชญาพร อุ่นมี	ครู	กรรมการ
นายเศรษฐ์ลักษณะ สุขสงวน	ครู	กรรมการ
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์	ครู	กรรมการ
นางสาวยุวดี สุภาเรือง	ครู	กรรมการ
นายวีรวัฒน์ ลงผิว	ครู	กรรมการ
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง	ครู	กรรมการและเลขานุการ

งานแนะแนว

นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์ อุดร	ครูชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	กรรมการ

หน้าที่ ๑. ดำเนินการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. จัดทำรายงานสรุปผลการ PLC ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะกรรมการรวบรวมเอกสาร PLC แต่ละกลุ่มสาระ

นางสาวสมาพร สมสืบ	ครูชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางกัญญาชัญญา เหมือนเตย	ครูชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางกัญต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นายชยกร อมรเวช	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลยาแยง	ครู	กรรมการ
นายเสกสรรค์ สุขมา	ครู	กรรมการ
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น	ครู	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง	ครู	กรรมการ

นายวิชา วงศ์สุวรรณ

ครู

กรรมการ

นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ

ครู

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. รวบรวมเอกสาร PLC ของแต่ละกลุ่มสาระ

๒. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผู้สถานศึกษา (PLC)
ประจำปี ๒๕๖๕

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”